

**การตรวจสอบโครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

ที่	ระดับ	เงื่อนไข
1	คณะ (คณะละ 200,000 บาท)	<p>1. พื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยกำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2. ชุมชนท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 3. ชุมชนไตรตรังษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 4. กลุ่มผู้ปลูกกล้วย อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 5. กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 6. กลุ่มผู้ปลูกมะนาว ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 7. หมู่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร <p><u>คณะมนุษยฯ</u> ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน / <u>คณะวิทยาศาสตร์ฯ</u> ตำบลท่าขุนราม, ตำบลไตรตรังษ์ / <u>คณะวิทยาการ</u> ตำบลท่าขุนราม / <u>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</u> ตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี</p> <p>2. กิจกรรมการบริการวิชาการ ใช้ฐานความรู้เดิม เช่น งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ หรือเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้หากเป็นชุมชนเป้าหมายใหม่ จะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการสร้างเครือข่าย หรือการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. ในการกำหนดประเด็นเพื่อชี้้นำ แก้ปัญหา หรือพัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย จะต้องมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือมีการระบุปัญหาของชุมชนที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน</p> <p>4. ในการกำหนดประเด็นเพื่อชี้้นำ แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย จะต้องระบุงค์ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน โดยองค์ความรู้ที่ใช้ควรเป็นองค์ความรู้ที่สามารถดำเนินการในลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ระดับคณะควรมีแนวทางให้ทุกหลักสูตรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่ต้องจะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์ของคณะอื่นด้วย ให้คณะประสานการทำงานในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างคณะ โดยคณะเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินโครงการ หรืออาจดำเนินการในลักษณะการสมทบงบประมาณร่วมกัน (matching fund) ก็ได้</p> <p>5. ประเด็นที่กำหนดเพื่อชี้้นำ แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย จะต้องมีความหมายหลัก / วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือ - การสร้างประโยชน์อื่นแก่ชุมชนหรือสังคม โดยจะต้องสามารถประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการในลักษณะของการทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น - สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน <p>6. สำหรับคณะครุศาสตร์ ควรมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับสถานศึกษา</p> <p>7. ในการวางแผนดำเนินงานโครงการ และการปฏิบัติงานตามโครงการจะต้องมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>8. ในการวัดผลจากการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมระบุระยะเวลาในการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ การแก้ไขปัญหา ภายหลังจากการดำเนินโครงการที่ชัดเจน</p>

ที่	ระดับ	เงื่อนไข
2	โปรแกรม วิชา (หลักสูตร ละ 38,000 บาท)	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการบริการวิชาการที่จะเสนอต้องมีรูปแบบการดำเนินงานที่เน้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นที่กำหนดโดยมีลักษณะการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 2. โครงการที่เสนอจะต้องกำหนดประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน โดยอาจใช้ประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายที่คณะ หรือ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้แล้วก็ได้ 3. กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจะต้องเป็นบุคคลภายนอก แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ต้องเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น โดยสัดส่วนของบุคคลภายนอกจะต้องมีมากกว่า ร้อยละ 70 4. ต้องมีการระบุ วิธีการ/รูปแบบ ของกิจกรรมที่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยระบุรายวิชา เนื้อหาและจำนวนนักศึกษาของรายวิชานั้นให้ชัดเจน 5. วัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอนอกจากเป็นการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดแล้วจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยจะต้องกำหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมิน และเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน 6. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน จะต้องกำหนดแนวทางการนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 6.1 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 6.2 การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา โดยต้องสามารถระบุการปรับปรุงที่ชัดเจน 6.3 การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 6.4 การต่อยอดสู่หนังสือหรือตำรา
3	ศูนย์บริการ วิชาการ / ศูนย์ความ เป็นเลิศ (ศูนย์ละ 70,000 บาท) <u>ยกเว้นศูนย์</u> อาหาร ปลอดภัย ได้ 170,000 บาท เนื่องจาก อยู่ระหว่าง การขอรับ ISO)	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เลือกตัวชี้วัด ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด โดยภายใน 3 ปี จะต้องดำเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีรายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัยหรือนวัตกรรม ที่เกิดจากบุคลากรของศูนย์ เพื่อเตรียมการนำไปใช้ประโยชน์ 2) มีการนำองค์ความรู้ ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 3) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้ 4) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเป้าหมาย 5) ชุมชนเป้าหมายได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับชาติ อันเป็นผลมาจากการได้รับการบริการวิชาการจากศูนย์ 6) มีการนำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/เชิงธุรกิจ 7) ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 8) ผลงานของศูนย์ได้รับรางวัลระดับชาติ 9) ผลงานของศูนย์ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ที่	ระดับ	เงื่อนไข
		10) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

หมายเหตุ

การกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมของทุกโครงการ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม พ.ศ.2561) ไม่น้อยกว่า 80% ส่วนอีก 20 % สามารถกั้นงบประมาณไว้เพื่อติดตามรายงานประเมินผลโครงการได้